

03/11/17 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ

Lc 14,1-6

14:1 Một ngày sabát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.

14:2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng.

14:3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?"

14:4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.

14:5 Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?"

14:6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

LUẬT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Giê-su nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai, hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát?" (Lc 14,5)

Suy niệm: Khi đất nước lâm cơn nguy biến, ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia, chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp, tạm ngưng mọi hoạt động thông thường, tập trung vào những việc thiết yếu nhất nhằm ổn định lại tình hình. Để giải thích việc Ngài sắp làm là chữa bệnh cho người phù thũng, Chúa Giê-su dẫn chứng trong thực tế khi gặp sự cố khẩn cấp như *đứa con trai, hoặc con bò rơi xuống hố trong ngày Sa-bát*, người ta đã thực hiện ngay việc cấp cứu dù đó là ngày lễ nghỉ theo luật buộc. Trước tình trạng khẩn cấp là những nỗi thống khổ của tha nhân, lòng thương xót của Chúa chính là tiêu chuẩn nhận định và là động cơ hành động chứ không phải là việc giữ luật một cách máy móc và vụ hình thức.

Mời Bạn: Dưới chế độ Tân Ước, luật giữ ngày Sa-bát đã được vượt qua để trở thành Ngày Thứ Nhất trong tuần, Ngày Của Chúa (Chúa Nhật), Ngày Chúa Giê-su phục sinh. Đê không biến việc giữ ngày Chúa Nhật thành cứng nhắc, vô hồn, Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta thánh hóa ngày ấy bằng cách tham dự thánh lễ sốt sắng, nghỉ việc phần xác để học hỏi Lời Chúa, có thời gian sống thân mật với gia đình và làm việc bác ái.

Sống Lời Chúa: Sắp xếp lại thời giờ của mình và gia đình để có thể cử hành ngày Chúa Nhật một cách thực sự đúng nghĩa.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin cho con biết dùng thời giờ Chúa thương ban để con đem niềm vui, sự bình an cho anh em con. Xin cho con biết quảng đại phục vụ như Chúa đã làm vì yêu thương con. Amen.*